

"ดาวพงษ์" บัดข่าวลือรัฐใช้หนี้แทนครู

นำเสนอเมื่อ : 20 พ.ย. 2558

“ดาวพงษ์” สั่งปลัดศธ.จำแนกครูที่เป็นหนี้ อยากรู้เป็นครูผู้สอนมากแค่ไหน เตรียมหาวิธีช่วยพร้อมบัตข่าวลือรัฐบาลใช้หนี้แทนครู ย้ำใครเป็นหนี้ก็ต้องใช้ ขณะที่”กำจร”เตรียมเชิญตนทางปล่อยเงินให้ครูกู้มาหาหรือด่วน

วันนี้(20พ.ย.)พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ

รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)ว่า รมว.พ.กำจร ดติยกุล ปลัด

ศธ.ได้รายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหนี้ธนาคารออมสินกว่า 4.6 แสนคนเป็นมูลหนี้รวมกว่า 4.7แสนล้านบาทโดยในจำนวนนี้เป็นหนี้วิกฤตประมาณ1.3 หมื่นคนที่ธนาคารออมสินกำลังฟ้อง

เนื่องจากขาดส่งเป็นเวลาติดต่อกัน 3 เดือน

ซึ่งทางธนาคารออมสินได้เปิดโอกาสให้ไปปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วแต่ไม่ไปติดต่อ

จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

แต่อย่างไรก็ตามรมว.พ.กำจรได้นัดที่จะหารือกับทางออมสินเพื่อหาทางช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง

ส่วนการเดินทางโครงการสวัสดิการเงินกู้มาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)

โครงการ7 นั้นในที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึง

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า

ตัวเลขที่ปลัดศธ.รายงานยังไม่มีการจำแนกว่าคนที่เป็หนี้มีครูผู้สอนจริงจำนวนเท่าไร และเป็นบุคลากรทางการศึกษาเท่าไร ตนจึงได้มอบให้ ปลัดศธ.กลับไปจำแนกข้อมูลผู้กู้ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

เนื่องจากการแก้ปัญหาแต่ละกลุ่มจะไม่เหมือนกัน

นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ไปเชิญหน่วยงานที่ปล่อยเงินกู้ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยด้วย

ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสิน

หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งถือเป็นต้นเหตุของการที่ครูเป็นหนี้เพื่อมาดูกติกาการปล่อยกู้ของแต่ละแห่งว่าเป็นอย่างไร

และดูว่ามีความเชื่อมโยงกับเงินเดือนคงเหลือแต่ละเดือนของครูหรือไม่

ส่วนจะถึงขั้นหรือกติกาการปล่อยกู้ในภาพรวมหรือไม่คงยังไม่ถึงขนาดนั้น

สำหรับกรณีที่มีข่าวลือว่ารัฐบาลจะใช้หนี้แทนครูทั้งหมดนั้นเรื่องนี้ทำไม่ได้แน่นอนใครเป็นหนี้ก็ต้องใช้

ด้านรมว.พ.กำจร กล่าวว่า ขณะนี้ภาพรวมหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีหนี้ทั้งระบบประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ที่อยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและแหล่งกู้อื่น 7

แสนกว่าล้านบาทและหนี้ที่อยู่กับธนาคารออมสินผ่านทางโครงการสวัสดิการเงินกู้ช.พ.ค.ของสกสค.จำนวน

4.7แสนล้านบาทโดยในจำนวนนี้ พบว่า มี

6.6หมื่นคนที่กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ช.พ.ค.จ่ายหนี้แทนให้ตั้ง

แต่ปี 2551 เป็นเงินกว่า 5 พันล้านบาท

ในจำนวนนี้มีผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้มากกว่า3งวดขึ้นไปและถูกธนาคารออมสินยื่นโนติสไปแล้วจำนวน 13,405 คน

ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5.2หมื่นคน

ยังไม่ถึงขั้นถูกฟ้องเพราะอาจขาดชำระหนี้เพียงงวดเดียวซึ่งต้องรอรอดูต่อไปว่าจะมีผู้ที่ขาดการชำระหนี้เกิน3งวดจนถึง

ขั้นถูกฟ้องร้องเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะข้อมูลเหล่านี้ยังไม่นิ่งและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

ผู้ที่ถูกธนาคารออมสินยื่นโนติสและเตรียมจะฟ้องทั้งหมดทางธนาคารออมสินได้ส่งรายชื่อให้ศธ.หมดแล้วซึ่งมีทั้งระดับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนรวมอยู่ด้วยซึ่งต้องรอดูว่าอีก 15 วันว่าทั้งหมดจะติดต่อเพื่อชำระหนี้หรือไม่ หากไม่มีการติดต่อไปธนาคารก็คงต้องดำเนินการตามกฎหมาย” ปลัดศธ.กล่าว

อ่านต่อที่ : [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558](#)